

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SXD-QHKT

Bình Phước, ngày tháng 02 năm 2024

V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh

Kính gửi:

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thực hiện Công văn số 420/UBND-TH ngày 30/01/2024 của UBND tỉnh về việc khẩn trương trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh. Trong đó, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét trả lời kiến nghị của cử tri Nguyễn Đức Phong, khu phố 7, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản như sau: “Đề nghị ngành chức năng thông tin cho cử tri và người dân được biết dự án quy hoạch Trường đại học tại khu phố 5, thị trấn Tân Khai về tiến độ và thời gian thực hiện dự án vì hiện nay dự án đã quy hoạch hơn 14 năm, ảnh hưởng đến cuộc sống và sản xuất của người dân”. Qua ý kiến của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 470/SGDDĐT-VP ngày 20/02/2024 kèm theo Công văn số 361/UBND-KT ngày 20/02/2024 của UBND huyện Hớn Quản về việc phối hợp trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh. Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh trả lời kiến nghị của cử tri như sau:

Theo Quyết định số 413/QĐ-UBND ngày 02/3/2010 của UBND tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng Đô thị Tân Khai, huyện lỵ huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước, trong đó có quy hoạch khu đất Trung tâm giáo dục có diện tích 9,38 ha tầm nhìn giai đoạn đến năm 2030. Đối với khu đất Trung tâm giáo dục, UBND huyện Hớn Quản đã có buổi làm việc với Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh về đề xuất mở Phân viện trường Đại học Kinh tế trên khu đất này. Tuy nhiên, đến nay chưa có phản hồi chính thức của Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Do đó, UBND huyện tiếp tục kết nối để có kết quả sớm triển khai thực hiện.

Hiện nay, UBND huyện Hớn Quản đang tổ chức lập đề án quy hoạch chung thị trấn Tân Khai đến năm 2030 đã có chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp cùng đơn vị tư vấn lập quy hoạch, các cơ quan có liên quan rà soát lại toàn bộ quy hoạch thị trấn Tân Khai. Nội dung lập quy hoạch đã thông qua Ban Thường vụ Huyện ủy và lấy ý kiến các Sở ngành có liên quan và đang hoàn thiện theo góp ý của các đơn vị và theo quy trình sẽ tổ chức lấy ý kiến người dân về quy hoạch, trong đó có khu đất Trung tâm giáo dục. Do đó, khi lấy ý kiến

cộng đồng dân cư đề nghị ông Nguyễn Đức Phong quan tâm, theo dõi thông tin và góp ý về quy hoạch này.

Ngoài các nội dung trên, theo các văn bản luật liên quan về xây dựng thì đối với khu đất Trung tâm giáo dục dù nằm trong quy hoạch 500ha, nhưng hiện nay UBND huyện Hớn Quản chưa có kế hoạch, thông báo về thu hồi đất nên các hộ dân vẫn được sử dụng, sản xuất bình thường trên khu đất này. Về xây dựng mới nhà ở chỉ được cấp phép xây dựng có thời hạn theo điều kiện quy định tại Điều 94 của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 được sửa đổi, bổ sung tại Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

Trên đây là ý kiến trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh. Sở Xây dựng kính gửi Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- UBND huyện Hớn Quản;
- Lưu VT, P.QHKT(Hg).

GIÁM ĐỐC

Võ Tất Dũng